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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 

วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

*************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายนัณฐกริช  นวนพนัส  ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
2. นายจรัญ  สันทะบุตร  รองประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
3. นายเอนก  มูลคําหล้า  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
4. นายอนุวัตร  มะโนคํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
5. นางวิไล  ชาวไชย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
6. นางศรีนวล  จันทาพูน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
7. นางลัดดา  ปรารมภ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
8. นางสัณห์สินี  คําหล้าทราย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
9. นางอรพรรณ  ปันปูนทราย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
10. นายเฉลิม  อรินต๊ะทราย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
11. นายธนวัฒน ์ พัวตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
12. นางกนกรัฐ  เหล่าสามารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
13. นางจีรวรรณ  อุดมครบ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล  เมืองคํา   นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
2. นางสุปราณี  มาละดา  รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
3. นายทนงศักด์ิ  กิตยานุรักษ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
4. นายสมบูรณ์  อรินต๊ะทราย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
5. นายเสกสรร  เยาตาทราย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย 
6. นางนนทรส  อ่ินคํา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นางกรณิศ  จีมะวงษ์  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นายพฤหัส  แก้วหล้า  ผู้อํานวยการกองช่าง 
9. นางสาวทิชากร อรินต๊ะทราย หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
10. นายถนอม  เทพสุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
11. นางวนิดา  จันทะบุตร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
12. นายชาญชัย  กันทากาศ  นิติกรชํานาญการ 

- เม่ือถึงกําหนดนัดประชุม (เวลา 09.00 น.) แล้ว นางจีรวรรณ อุดมครบ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย ผู้มาประชุมท่ีได้ลงชื่อไว้ เม่ือผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได้กล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายเข้าห้องประชุม และเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย กล่าวเปิดการประชุม 

 
/ นายนัณฐกริช... 



2 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เม่ือท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล          
สันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 และขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเม่ือครั้งท่ีแล้ว และหากสมาชิก 
สภาฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดนําแจ้งต่อท่ีประชุม 
ขอเรียนเชิญครับ 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่ 

- เม่ือไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดแล้ว และ
ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ี
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี          
13 สิงหาคม 2564 โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ต้องการทบทวนรายงานการประชุมเม่ือครั้งท่ีแล้ว ขอได้
โปรดนําแจ้งต่อท่ีประชุม... 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เม่ือไม่มีท่านใดต้องการทบทวนรายงานการประชุมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็นเป็น
อย่างอ่ืน จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 
 
นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

4.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

- ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลเม่ือครั้งท่ีแล้ว ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว และท่ีประชุมได้กําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตินับแต่เลิกประชุม และในระหว่างวันท่ี 14 - 18 สิงหาคม 
2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.– 16.30 น. นั้น    

ในการนี้ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจ้งระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

/ นางจีรวรรณ... 
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นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 51 วรรคแรก กําหนดว่า “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 2 นี้ ให้ปรึกษา
เรียงตามลําดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แต่ท่ีประชุมได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน” 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร หรือ
สมาชิกสภาท่านใดได้เสนอคําแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าให้คงร่างเดิมเอาไว้ ... 

โดยรายละเอียด ขอให้นายจรัญ สันทะบุตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติฯ เป็นผู้ชี้แจง ขอเรียนเชิญ… 

นายจรัญ สันทะบุตร 
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ 

- ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาลตําบล         
สันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  
๒๕64 ได้คัดเลือกกระผม นายจรัญ สันทะบุตร , นายเอนก มูลคําหล้า , นางวิไล ชาวไชย,            
นางสัณห์สินี คําหล้าทราย และ นางอรพรรณ  ปันปูนทราย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม  
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลตําบลสันทรายสืบเนื่องจากท่ี
ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลสันทราย ในการประชุมสมัยสามัญ          
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ได้ลงมติเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว และได้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตินับแต่
เลิกประชุม และในระหว่างวันท่ี 14-18 สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น.– 
16.30 น. นั้น  

ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 49  

เนื่องจากระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลสันทรายผู้ใด เสนอคําแปรญัตติเพ่ือขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 แต่อย่างใด และท่ีประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยละเอียดแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ข้อความใด และให้ประธานกรรมการแปรญัตติฯ รายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบล 
สันทราย เพ่ือนําเสนอต่อสภาเทศบาลตําบลสันทราย ในการประชุมสภาเทศบาลตําบล   
สันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 26 สิงหาคม  
256 ต่อไป   

จึงขอนําแจ้งให้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่... 

ท่ีประชุม - ไม่มี 
/ นายนัณฐกริช... 
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นายนัณฐกริช นวนพนัส 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันทรายอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้คง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดิมไว้ โดยไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในข้อความใด ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯ ได้รายงาน
หรือไม่ โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

 4.2 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เนื่องจากการพิจารณาในวาระท่ี 3 นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 52 กําหนดว่า “การพิจารณาร่างเทศบัญญัติใน
วาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย            
ถ้ามีเหตุอันสมควร และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่” จึงขอให้ท่ีประชุมได้โปรดพิจารณา... 

ท่ีประชุม - ไม่มีการอภิปราย 
นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- หากท่ีประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลสันทรายอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้ลงมติว่าจะ
เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่ โดยการยก
มือข้ึนพ้นศีรษะ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   12  เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง     งดออกเสียง  -  เสียง 

 4.3  ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในการบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลสันทราย ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย  ซอยสวนยางพารา จํานวน 
441,500.- บาท 

2. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย 
จํานวน 653,500.- บาท 

3. โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย จํานวน 2 จุด จํานวน 
17,000.- บาท 

4. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมทําการเทคอนกรีตถนน คสล. หมู่ท่ี 4 
บ้านเด่น บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 134,500.- บาท  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วนั้น ขอให้นายกเทศมนตรี
ได้แถลงรายละเอียดให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย ได้พิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญ. 

นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทรายและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
ทุกท่าน 

 
/ ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีในการ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้เงินสะสม จํานวน 1,246,500.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หม่ืนหกพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในการบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้   

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย ซอยสวนยางพารา                                                                              
จํานวน 441,500.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย ซอยสวนยางพารา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือมีพ้ืนท่ีในการเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลนครเชียงราย เลขท่ี 
E03-2562) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1/2564 
หน้าท่ี 6 ลําดับท่ี 4 

2. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย  
จํานวน 653,500.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล.หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย บริเวณหน้าบ้าน  
ด.ต.วิน สอนราช ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 95 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
จํานวน 11 บ่อ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.57 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.140 เมตร และท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 ท่อน พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 21 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 7 บ่อ ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร (ปรับแก้ตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท2-04)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึงพ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งท่ี 
1/2564 หน้าท่ี 5 ลําดับท่ี 1 

3. โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย จํานวน 2 จุด  จํานวน 
17,000.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองหมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย จํานวน 2 จุด  
จุดท่ี 1 ขนาด 1.80-2.00เมตร ยาว 80.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  
จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 1.60-1.90 เมตร ยาว 371.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ปริมาณงานดินขุดท้ัง 2 จุดไม่น้อยกว่า 444.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าท่ี 38 ลําดับ   
ท่ี 10   

4. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมทําการเทคอนกรีตถนน คสล. หมู่ท่ี 4 
บ้านเด่น บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 134,500.- บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ํา คสล.พร้อมทําการเทคอนกรีตถนน คสล. หมู่ท่ี 4 
บ้านเด่น บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร 
จํานวน 12 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00-8.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
กําหนด)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งท่ี 
1/2564หน้าท่ี 5 ลําดับท่ี 2 

เหตุผล 
1. เทศบาลตําบลสันทรายได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ท่ี 1 

บ้านสันทราย ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากถนนบริเวณถนนสายสวนยางพารา มีสภาพพัง 
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก และได้รับผลกระทบ
จากน้ําท่วมในพ้ืนท่ีทําการเกษตรและถนนบริเวณหน้าบ้านนายทรงศักด์ิ กันทะวงศ์ ถึง 
บ้านนายมนัส อรินต๊ะทราย ตามหนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 
พ.ศ.2564  

2. นายกเทศมนตรีตําบลสันทรายได้สั่งการให้กองช่างตรวจสอบถนนบริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย เนื่องจากได้รับแจ้งว่าถนนเกิดการทรุดตัวลง การสัญจร
ไปมาไม่ได้รับความสะดวก อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้   

ข้อเท็จจริง 
1. ตามต้นเรื่อง ข้อ 1 จากการสํารวจของกองช่างพบว่า บริเวณถนนสายสวน

ยางพารา หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย เป็นเส้นทางท่ีใช้สัญจรไปมาของเกษตรกร นักเรียน
เดินทางไปโรงเรียน และประชาชนท่ัวไป ถนนมีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ มี
ระยะทางประมาณ 200 เมตร การเดินทางไม่ได้รับความสะดวก  

2. ตามต้นเรื่อง ข้อ 1 จากการสํารวจของกองช่างพบว่า ถนนสี่แยก หมู่ท่ี 1          
บ้านสันทราย ทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย บริเวณหน้าบ้านนายทรงศักด์ิ 
กันทะวงศ์ ถึง บ้านนายมนัส อรินต๊ะทราย มีน้ําท่วมขังตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีท่อระบาย
น้ํา เห็นควรแก้ไขโดยการวางท่อ พร้อมบ่อพัก   

3. ตามต้นเรื่อง ข้อ 1 จากการสํารวจของกองช่างพบว่า ลําเหมืองในพ้ืนท่ีบริเวณสี่
แยก หมู่ท่ี 1 ทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย มีเศษดินหญ้าและวัชพืชกีดขวาง
การไหลของน้ํา และลําเหมืองไม่ได้รับการขุดลอกเป็นเวลานาน ส่งผลให้น้ําไหลเข้าสู่แปลง
นาข้าวไม่เต็มท่ี เห็นควรดําเนินการขุดลอกลําเหมือง จํานวน 2 จุด จุดท่ี 1 ระยะทางท่ีขุด
ลอกประมาณ 80.00 เมตร จุดท่ี 2 ระยะทางท่ีขุดลอกประมาณ 371.00 เมตร 

4. ตามต้นเรื่อง ข้อ 2 จากการสํารวจของกองช่างพบว่าถนนบริเวณหลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลสันทราย ท่อระบายน้ําเกิดการทรุดตัว น้ําในลําเหมืองกัดเซาะถนนส่งผลให้
ถนนทรุดตัวลงตามไปด้วย เห็นควรแก้ไขปัญหาโดยการวางท่อ คสล. พร้อมทําการเท
คอนกรีตพ้ืนถนน      

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี 
จึงเห็นควรใช้เงินสะสม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในการบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

/ ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89   

ขอได้โปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย เพ่ือพิจารณาต่อไป 
นางจีรวรรณ อุดมครบ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

- ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้            
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ซ่ึงเก่ียวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบ 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดําเนินการ
ภายในระยะเวลา ท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ท้ังนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว  

สําหรับสถานะด้านการคลังของเทศบาลตําบลสันทราย ขอได้โปรดดูรายละเอียด
ตามแบบ งส. 1 ท่ีได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว รายละเอียด ดังนี้ 

- ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 เทศบาลตําบลสันทรายมีเงินสะสมท่ีนําไปใช้ได้ 
หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมท่ีต้องส่งฝาก กสท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว จํานวน 
37,139,678.90 บาท  

- สํารองจ่ายเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการหรืออยู่ ในระหว่าง
ดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 569,200.-บาท 

- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จํานวน 36,570,478.90 บาท 
- สํารองงบบุคลากร (ตามความจําเป็น) จํานวน 4,993,320.-บาท 
- เงินสะสมคงเหลือ จํานวน 31,577,158.90 บาท 
- สํารองกรณีสาธารณภัย (ตามความจําเป็น) จํานวน 3,157,715.89-บาท  
- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใช้จ่ายได้ จํานวน 28,419,443.01 บาท  
- ท้ังนี้ เทศบาลตําบลสันทรายมีทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 

จํานวน 15,9236265.04 บาท  
จึงเรียนมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

/ นายนัณฐกริช... 
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นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามท่ีประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปราย ขอเรียนเชิญ... 

นายพฤหัส แก้วหล้า - ขอแก้ไขรายละเอียดคําชี้แจงโครงการลําดับท่ี 2 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย โดยแก้ไขจํานวนบ่อพัก คสล.จาก 7 บ่อ เป็น     
3 บ่อ เนื่องจากพิมพ์ผิด 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเห็นว่าน่าจะทําเป็นรางยูบริเวณฝั่งหน้าบ้าน 
ด.ต.วินฯ ซ่ึงเป็นจุดท่ีน้ําท่วมขัง แต่โครงการดังกล่าวเป็นการวางท่อ คสล.และบ่อพัก
บริเวณลําเหมืองฝั่งตรงข้าม เผื่ออนาคตจะได้รองรับการขยายถนนสายดังกล่าวด้วย  
โครงการนี้หากสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณหน้าบ้าน ดต.วินฯ ได้ก็จะเป็นการดี 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวได้มีการวางท่อและมีบ่อพักแค่ 3 จุดเท่านั้น เกรงว่าจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ อาจจะมีปัญหาน้ําท่วมขังได้อีก 

นายธนพล เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เนื่องจากเทศบาลฯ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 เก่ียวกับปัญหา
น้ําท่วมขังบริเวณดังกล่าว ซ่ึงจากการสํารวจพบว่ามี 3 จุด ท่ีมีน้ําท่วมขัง คือ จุดท่ี 1
บริเวณหน้าบ้านบ้านนายเฉลิม สอนราช จุดท่ี 2 บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.วิน สอนราช และ
จุดท่ี 3 บริเวณหน้าร้านทุ่งบ่อบี ซ่ึงเดิมร้านทุ่งบ่อบีเป็นทุ่งนา เม่ือฝนตกน้ําจะไหลลงทุ่งนา 
แต่เม่ือมีการถมดินซ่ึงสูงกว่าพ้ืนถนน ทําให้เวลาฝนตกเกิดน้ําท่วมขัง ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจะดําเนินการเป็นช่วงๆ ท่ีมีน้ําท่วมขัง โดยการระบายน้ําลงอีกฝั่ง และ
รองรับการขยายถนนในอนาคต หากเทศบาลฯ มีงบประมาณเพียงพอ  

นายจรัญ สันทะบุตร - โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมทําการเทคอนกรีตถนน คสล. หมู่ท่ี 4 บ้าน
เด่น บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย ขนาดท่อ 1.20 เมตร มีขนาดเล็กไป
หรือไม่ และระยะวางท่อจํานวน 12 ท่อน  มีระยะท่ียาวเกินไป เกรงว่าน้ําจะระบายช้า
หรือระบายไม่ทัน  

นายพฤหัส แก้วหล้า - ท่อเดิมจะมีขนาดประมาณ 1 เมตร สําหรับท่อจํานวน 12 ท่อนนั้น เป็นการวาง
ท่อโดยใส่เป็นคู่ จํานวน 6 คู่ รวม 12 ท่อน ตามแบบแปลนแนบท้ายญัตติ 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามท่ีประชุมท่านใดต้องการสอบถาม หรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่...  
- เม่ือไม่มีท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว และไม่มีท่านใดเห็น

เป็นอย่างอ่ืน ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทรายอยู่ในท่ีประชุมครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ใช้เงินสะสม เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีในการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ             
ได้เสนอหรือไม่ โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะ และขอให้ลงมติแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย  ซอยสวนยางพารา จํานวน 
441,500.- บาท ขอมติโดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

 2. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย 
จํานวน 653,500.- บาท ขอมติโดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง 

/ 3. โครงการ... 
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 3. โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ท่ี 1 บ้านสันทราย จํานวน 2 จุด จํานวน 
17,000.- บาท ขอมติโดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    งดออกเสียง  -  เสียง 

 4. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมทําการเทคอนกรีตถนน คสล. หมู่ท่ี 4 
บ้านเด่น บริเวณหลังสํานักงานเทศบาลตําบลสันทราย จํานวน 134,500.- บาท ขอมติ
โดยการยกมือข้ึนพ้นศีรษะครับ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  12  เสียง    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ท่ีประชุมท่านใดจะมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบในวาระนี้หรือไม่ครับ ขอเชิญ
ครับ 

นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- โครงการท่ีเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีบางโครงการท่ียังไม่ได้
ดําเนินการแก้ไข เนื่องจากช่างประมาณราคาไม่ทัน คาดว่าจะมีนําเสนอให้ท่ีประชุมได้
พิจารณา โดยจะมีการขอเปิดประชุมวิสามัญช่วงเดือนกันยายน 2564 เพ่ือพิจารณา
หลายๆ เรื่อง เช่น การโอนงบประมาณ การกันเงิน หากสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะ
นําเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาก็ขอให้นําเสนอเรื่องให้ประธานสภาฯ ต่อไป 

นายอนุวัตร มะโนคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กระผมมีเรื่องนําแจ้งให้ทางผู้บริหาร ดังนี้ 
1. ท่อระบายน้ําข้างบ้านนายนวล จ๋อมคํา เป็นท่อขนาดเล็ก เม่ือช่วงน้ําหลากท่ีผ่าน

มาทําให้น้ํามาระบายไม่ทันจนเกิดน้ําท่วมขัง ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาดําเนินการแก้ไข
ด้วย 

2. เหล็กก้ันขยะของฝายบ้านโพธนารามชํารุดเสียหาย ขอให้พิจารณาแก้ไขโดยให้
ทําสูงกว่าเดิม 

3. ประตู ปิด – เปิดฝายบ้านดงชํารุดเสียหายขอให้ดําเนินการด้วย 
นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ลําเหมืองเส้นนี้ค่อนข้างมีปัญหามาก เนื่องจากเป็นรางวี บริเวณต้ังแต่หน้าบ้าน
นายจันทร์ สุเรียมมา เป็นต้นมาได้มีการวางท่อระบายน้ําเพ่ือทําเป็นทางเข้าบ้าน โดยวาง
ท่อบนรางวี ทําให้ท่ออยู่สูงกว่าระดับน้ํา น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้ ทําให้น้ําขังเป็นจุดๆ           
ส่งกลิ่นเหม็น เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในอนาคตอาจจะดําเนินการเทรางวีให้มีระดับเดียวกัน 
ซ่ึงคงจะแก้ไขในฤดูแล้ง แล้วจะนําหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

- ฝายบ้านโพธนาราม และประตูเปิดปิดฝายบ้านดง ได้มีหนังสือร้องเรียนมาแล้ว
และกองช่างตรวจสอบเพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป 

 - กระผมขอแจ้งเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ท่ี 1/2564 ของเทศบาลตําบลสันทราย ดังนี้ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลสันทราย ได้มีการจัดทําและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564          
ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจาก โครงการพัฒนาท่ีปรากฏในบัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการลําดับท่ี 1-
5 (หน้าท่ี 5-6) ดังนี้  

/ 1. โครงการ... 
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1. โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 1 (บริเวณหน้าบ้าน ด.ต.วิน 
สอนราช)  

2. โครงการวางท่อ คสล. โครงการวางท่อ คสล. บริเวณหลังสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย  

3. โครงการติดต้ังโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเข้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลสันทราย  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ซอยสวนยางพารา  
5. โครงการเทลาน คสล. หมู่ท่ี 2 บริเวณหน้าวัดจอมจันทร์  
ข้อเท็จจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนงาน

เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน) ตามรูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด   

ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจหน้าท่ี และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จึงมีความจําเป็นในการแก้ไข
แผนงานของโครงการดังกล่าว จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น แผนงานเคหะ
และชุมชน  จึงได้จัดทําและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ท้ังนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 3867 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอนําหารือเรื่องตะแกรงก้ันขยะหน้าฝายบ้านโพธนารามชํารุดเสียหาย จะมีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร เพ่ือจะทําให้เป็นการแก้ไขท่ีถูกจุด การแก้ไขครั้งล่าสุดเห็นว่าเหล็กท่ีใช้ใน
ซ่อมแซมมีความเปราะบาง ดูไม่แข็งแรง น่าจะมีการใช้เหล็กท่ีมีคุณภาพมากกว่านี้    

นายธนพล เมืองคํา - เหล็กท่ีใช้ในการซ่อมแซมรวมก้ันฝายบ้านโพธนารามนั้น เป็นการนําเหล็กของเก่า
ท่ีมีอยู่ และให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลไปดําเนินการซ่อมแซมเอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ
ทางราชการแต่อย่างใด 

นายพฤหัส แก้วหล้า 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

- เรื่องดังกล่าวได้มีหนังสือร้องเรียนมาแล้วและได้ปรึกษากับประธานสภาฯ ถึง
แนวทางการแก้ไข โดยการเทคอนกรีตข้ึนมาประมาณ 80 ซม. และทําตะแกรงสูงประมาณ     
1 เมตร และช่องว่างด้านล่างปล่อยโล่ง  

นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กระผมเห็นว่ากรณีข้างล่างปล่อยโล่งไว้ยิ่งทําให้เศษขยะไปติด โดยส่วนตัวเห็นว่า
ควรทําอย่างไรก็ได้ให้ตะแกรงมีความแข็งแรงท่ีสุด 

นางสัณห์สิน ี คําหล้าทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

1. ชาวบ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโพธนาราม ซอย 2 ร้องเรียนมาว่ามีต้นไม้ยื่นออกมากีด
ขวางทางขอให้เทศบาลฯ ไปตัดต้นไม้ให้ด้วย                                                                       

2. หลังบ้านนายพรหมมินทร์ จันสอน ต้นไผ่ได้ล้มลงในแม่น้ําจัน เกรงว่าหากมีน้ํามา
จะทําให้พัดไปติดสะพาน และกีดขวางการไหลของน้ํา ขอให้เทศบาลนําเจ้าหน้าท่ีช่วยเอา
ไม้ไผ่ออกจากลําน้ําจันด้วย  

/ นายธนพล... 
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นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- จะให้เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบ และดําเนินการ แต่คงต้องรอให้น้ําแห้งกว่านี้ เพราะ
เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีได้  

นางศรีนวล จันทาพูน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ซอยบ้านนายบุญเรือง คนคม ถนน คสล. เกิดความชํารุด แตก เป็นหลุม เป็นบ่อ
ขอดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วย 

นายพฤหัส แก้วหล้า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ได้ไปตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเกิดความชํารุดเสียหายมาก และใน
การซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณมาก ซ่ึงขณะนี้งบซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ 

นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นถนนท่ีสร้างข้ึนเอง เทศบาลฯ ไม่ได้เป็น
ผู้ดําเนินการก่อสร้าง ทําให้ไม่ได้มาตรฐาน จึงขอเสนอให้ทางหมู่บ้านนําเสนอเข้าท่ีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินก่อน หากมีงบประมาณเพียงพอจะได้
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

นายธนวัฒน ์ พัวตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

1. ขอแนะนําเรื่องเหล็กท่ีจะก่อสร้างท่ีฝายบ้านโพธนาราม ถ้าเกรงว่าจะเป็นสนิม 
ให้ใช้ตัวไฟเบอร์รีบาร์จะเหมาะสมกับการก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากเป็นเหล็กท่ีป้องกัน
สนิมและน้ําทะเลได้ 

2. ขอดําเนินการแก้ไขไม้ไผ่ล้มขวางลําน้ําจันหลังบ้านนางเกษร นิยม หมู่ท่ี 1 ด้วย   
3. ทางเข้าบ้านนายวิชัย สอนราช ได้มีการปิดถนนมาประมาณ 3 เดือน เพ่ือ

ก่อสร้างทางหลวง ปรากฏว่ามีเศษกองดินจากการก่อสร้างกีดขวางทางสัญจร ขอให้ทาง
ผู้บริหารแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

นายจรัญ สันทะบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- การดําเนินการดังกล่าวเจ้าของบ้านยินยอมให้ทางหลวงเอาของมาไว้เอง เพราะไม่
มีท่ีท้ิง เห็นว่าต้องให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ 

นายธนพล  เมืองคํา 
นายกเทศมนตรีฯ 

- จะให้ทางกองช่างไปตรวจสอบ หากสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเทศบาลฯ
ได้ จะได้ดําเนินการให้ต่อไป การแก้ไขปัญหาบางทีอาจไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณแต่
อย่างใด   

- เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมาได้เกิดฝนตกหนัก กระผมได้มีการติดตาม
สถานการณ์น้ําแม่จันตลอดเพราะอยู่ในกลุ่มไลน์ภัยพิบัติแม่จัน ต้ังแต่ตี 1 น้ําได้ท่วมตําบล
ป่าตึง และเวลา 7.00 น. น้ําแม่จันได้ท่วมในตัวอําเภอแม่จัน ซ่ึงจากเหตุน้ําท่วมท่ีเกิดมา
ครั้งก่อนๆ หากเกิดน้ําท่วมในตัวอําเภอแม่จัน อีกประมาณ 3 ชั่วโมงต่อจากนั้นจะเข้าท่วม
พ้ืนท่ีตําบลสันทราย บริเวณสองฝั่งลําน้ําจัน ในหมู่ท่ี 1 และ 2 จึงได้ให้เจ้าป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลสันทราย ออกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้รีบขนของ
ข้ึนท่ีสูงก่อนท่ีน้ําจะท่วม และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนมาปฏิบัติงานไวกว่าปกติ เพ่ือช่วยกัน
ใส่กระสอบทรายเพ่ือแจกจ่ายแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากทางผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล ท่ีช่วยกันทํางานอย่างเต็มท่ี ทําให้การ
ช่วยเหลือประชาชนเป็นได้อย่างทันท่วงที และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในช่วงบ่าย            
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ท่ีนี้  ท้ังนี้  หลังจากน้ําลดแล้ว ได้มีการสํารวจรายชื่อ
ผู้ประสบภัยและรายงานไปยังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
เพ่ือขอความช่วยเหลือในเรื่องถุงยังชีพ จํานวน 70 ราย แต่ได้รับการจัดสรรถุง
พระราชทานมา จํานวน 44 ราย ซ่ึงได้ดําเนินการแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว                   

นางกนกรัฐ เหล่าสามารถ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- สอบถามเก่ียวกับการขอขยายไฟก่ิงบริเวณบ้านนายนิทัศน์ อรินต๊ะทราย ไม่ทราบ
ว่าผลการดําเนินการเป็นอย่างไร           

/นายพฤหัส...                                                                  
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นายพฤหัส แก้วหล้า 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

- ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีสายดับและไม่มีเสาไฟฟ้า หากจะ
ดําเนินการต้องมีการขอขยายเขตไฟฟ้า จากการไฟฟ้าอําเภอแม่จัน ถึงจะติดต้ังไฟก่ิง
เพ่ิมข้ึนได้  

นายจรัญ สันทะบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอแจ้งทางผู้บริหารและกองช่างว่า ถนนสายสันทราย – หนองป๋ึง ชํารุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ เวลาฝนตกจะมีน้ําท่วมขังตลอด ขอให้เทศบาลฯ ซ่อมแซมด้วย และได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านว่าหากเจ้าหน้าท่ีเทศบาลไปซ่อมแซมไฟก่ิง ให้ตัดก่ิงไม้บริเวณ
ใกล้เคียงด้วย 

นายเฉลิม อรินต๊ะทราย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กระผมขอเสนอแนะ การก่อสร้างถนน หากผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จ ขอให้ช่าง
ได้ตรวจสอบและให้ผู้รับเหมาถมไหล่ทางสูงกว่าหรือเท่ากับถนน เพราะท่ีผ่านมาเวลาฝนตก 
ดินทรุด ทําให้ไหล่ทางเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ําท่วมขัง ทําให้สัญจรลําบากและอาจเกิด
อันตรายได้ บางครั้งชาวบ้านก็แก้ไขปัญหาโดยการซ้ือปูนมาเทเอง  

นางสัณห์สิน ี คําหล้าทราย  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- บริเวณหน้าบ้านนางย้าย หมู่ท่ี 8 ตรงท่อน้ําท้ิง ช่วงท่ีมีการขยายผิวถนนได้มีเศษ
ปูนไปปิดท่อระบายน้ําดังกล่าว เวลาฝนตก เกิดน้ําท่วมขัง ขอให้ดําเนินการด้วย 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเน้นย้ํา กําชับการเข้าเวรปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันทราย 
ให้มาเข้าเวรตามท่ีได้ตกลงกันไว้ด้วย หากติดภารกิจหรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้มี
การสับเปลี่ยนกัน และกรณีท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ แจ้งหรือสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลไป
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ โดยตรงนั้น อาจทําให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ควรแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาล ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าหน้าท่ี หรือ
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

นางสุปราณี มาละดา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

- ขอชี้แจงเก่ียวกับการสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีฯ ดําเนินการในเรื่องต่างๆ บางครั้ง
เจ้าหน้าท่ีฯ เกิดความสับสน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารไม่ทราบ ดังนั้น การท่ีจะให้
เจ้าหน้าท่ีฯ ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ควรแจ้งผ่านฝ่ายผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาเท่านั้น 
กรณีเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าท่ีและไม่ได้เกิดจากคําสั่งของผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีฯ ดังกล่าวต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว เพราะผู้สั่งไม่ได้มีอํานาจ
ตามท่ีกฎหมายให้ไว้ จึงขอเรียนชี้แจงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

นายจรัญ สันทะบุตร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- ขอชี้แจงเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน จะมีรองนายกฯ ท่ีจะรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
กรณีท่ีเป็นเรื่องเก่ียวกับกองสาธารณสุขฯ ผู้รับผิดชอบ คือ นายทนงศักด์ิ กิตยานุรักษ์ ส่วน
กองการศึกษา ผู้รับผิดชอบ คือ นางสุปราณี มาละดา การจะสั่งให้พนักงานดําเนินการ นั้น 
ต้องอยู่ภายใต้อํานาจตามท่ีกฎหมายให้ไว้ด้วย 

นายนัณฐกริช นวนพนัส
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ท่ีประชุมท่านใด  มีเรื่องท่ีจะนําแจ้งต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่...   
- ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องท่ีจะนําแจ้งต่อท่ีประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภา

เทศบาลตําบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 ณ บัดนี้   

เลิกประชุม  เวลา   11.00  น. 

 
  (ลงชื่อ)                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นางจีรวรรณ  อุดมครบ)                    
                                             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

/ คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)     (ลงชื่อ)     
         (นายเฉลิม อรินต๊ะทราย)                   (นายอนุวัตร มะโนคํา)                 (นางศรีนวล จันทาพูน)   
            ประธานกรรมการฯ                              กรรมการฯ       กรรมการฯ 
 

(ลงชื่อ)           (ลงชื่อ)       
         (นางลัดดา ปรารมภ์)                 (นางกนกรัฐ เหล่าสามารถ)     
              กรรมการฯ         กรรมการและเลขานุการฯ 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
         ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลสันทราย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2564 
 

(ลงชื่อ) 
(นายนัณฐกริช  นวนพนัส) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลสันทราย 

 

 


